



ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓) คณะวิทยาการจัดการ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยของนิสิต บุคลากร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

๑. ให้งดจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงการเรียนการสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติทุกรายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. ให้ยกเลิกการสอบรายวิชาในชั้นเรียนที่คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัด ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชา โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการสื่อสารกับนิสิตให้เข้าใจถึง ความจำเป็นในการปรับเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ไม่สามารถจัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นได้ ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการจักพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายวิชาและแจ้งให้ผู้สอนให้ทราบต่อไป

๓. การขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในอาคารของคณะวิทยาการจัดการต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเท่านั้น

๔. กำหนดให้มีทางเข้าสู่อาคารคณะ ฯ ๑ จุดเท่านั้น คือ บริเวณโถงด้านหน้าอาคารชั้นที่ ๑ ดังนั้นบุคลากรของคณะ ฯ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองก่อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานแบบออนไลน์ ไว้ให้แล้ว คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านสามารถติดต่อประสานขอรับบริการได้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติราชการตามปกติ จนกว่าจะมีคำสั่งในการปรับรูปแบบการทำงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือคณะวิทยาการจัดการ และหากบุคลากรคนใดพบว่ามีปัจจัยบ่งชี้ถึงอาการที่ผิดปกติให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ประสานงานหลักสูตร หัวหน้างาน คณบดี ตามลำดับทันที เพื่อป้องกันตนเองและส่วนรวมตามมาตรการของทางราชการต่อไป

ให้บุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ